



ผู้บริหารสำนักงานศาลยุติธรรมพบสื่อมวลชน



เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 นายอริคม อินทุพุฒิ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และนายสีบพงษ์ ศรีพงษ์กุล โฆษกศาลยุติธรรม ได้หารือทำความเข้าใจกับบรรณาธิการข่าวจากสื่อหนังสือพิมพ์และสื่อโทรทัศน์เกี่ยวกับกรณีการพาดหัวข่าวและการวิเคราะห์คำเบิกความพยานในคดีโครงการรับจำนำข้าวที่อาจเป็นการขี้นำสังคม ณ ห้องประชุมสำนักงานศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ซึ่งบรรยากาศของการทำความเข้าใจเป็นไปด้วยดีโดยเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมได้กล่าวแก่บรรณาธิการข่าวว่า สื่อมวลชนสามารถนำเสนอข่าวความคืบหน้าของคดีหรือกระบวนการพิจารณาของศาลได้ แต่ขอให้หลีกเลี่ยงการพาดหัวข่าวที่ใช้ถ้อยคำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิด การสัมภาษณ์พยานในคดีก่อนพยานเบิกความเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำ ด้านโฆษกศาลยุติธรรม กล่าวว่า การที่สำนักงานศาลยุติธรรมเชิญบรรณาธิการข่าวมาร่วมหรือทำความเข้าใจในวันนี้เป็นไปตามมติที่ประชุมองค์คณะของศาลฎีกาแผนกคดีของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่เป็นเจ้าของสำนวนคดีดังกล่าว และภายหลังจากการทำความเข้าใจกับสื่อมวลชน สำนักงานศาลยุติธรรมจะทำหนังสือรายงานผลดำเนินการไปยังศาลฎีกาแผนกคดีของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทันที

ในวันเดียวกัน นายอริคม อินทุพุฒิ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม นายชาญณรงค์ ปราณิจิตต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา และนายสีบพงษ์ ศรีพงษ์กุล โฆษกศาลยุติธรรม ได้ร่วมกิจกรรมพบสื่อมวลชน ซึ่งจัดโดยกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานศาลยุติธรรม โดยได้กล่าวถึงความกังวลใจของประธานศาลฎีกาในกรณีการเสนอร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. ... เพื่อเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีสาระสำคัญที่กำหนดให้มีการไกล่เกลี่ยคดีอาญา และการชะลอการฟ้องมาใช้เพื่อทำให้คดีอาญายุติไปโดยไม่มีกรฟ้องร้องดำเนินคดีต่อศาลในความผิดอาญา ซึ่งจะมีผลกระทบต่อกระบวนการอำนวยความยุติธรรมที่โปร่งใส การใช้อำนาจในการสั่งชะลอการฟ้องยังเป็นมาตรการที่ปราศจากการตรวจสอบจากองค์กรภายนอกผู้ใช้อำนาจ นอกจากนี้ ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวกำหนดให้ระยะเวลาและอายุความในการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีอาญาอาจขยายไปได้จนแทบไม่มีข้อจำกัดหากมีคำสั่งให้ใช้มาตรการแทนการฟ้องยังจะทำให้พยานหลักฐานที่สำคัญสูญหายหรือเสียหายไปจนไม่สามารถใช้ในการพิสูจน์ความผิดของผู้ต้องหาหากมีความจำเป็นต้องดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลต่อไป ซึ่งจะทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมในระยะยาว ทั้งนี้ ประธานศาลฎีกาได้มีหนังสือไปยังนายกรัฐมนตรี ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อแสดงความคิดเห็นและความกังวลใจดังกล่าวแล้ว ในการพบสื่อมวลชน โฆษกศาลยุติธรรมได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสำนักงานศาลยุติธรรมซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 23 เมษายน 2559 เนื่องในโอกาสวันสถาปนาศาลยุติธรรมครบ 134 ปี เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้สื่อมวลชนช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป

